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Fyrirspurn

til sjávarútvegsráðherra um rannsóknir á áhrifum veiðarfæra.

Frá Svanfríði Jónasdóttur.

1. Hve margir veiðarfærasérfræðingar eru starfandi á vegumHafrannsóknastofnunarinnar
og hvar á landinu eru þeir staðsettir?

2. Hvaða rannsóknir eru í gangi á vegum stofnunarinnar á áhrifum veiðarfæra á lífríki
sjávar?

Skriflegt svar óskast.


